

**HĐND HUYỆN THĂNG BÌNH**  
**BAN PHÁP CHẾ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 55/BC- BPC

Thăng Bình, ngày 12 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO THẨM TRA**  
**Báo cáo của UBND huyện về trả lời ý kiến cử tri**  
**sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XII**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình khóa XII

Qua xem xét Báo cáo số 307/BC-UBND ngày 29/6/2023 của UBND huyện về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XII, Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo như sau:

**I. Tình hình và nội dung trả lời ý kiến cử tri của UBND huyện:**

Sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XII, Thường trực HĐND huyện đã có Báo cáo số 05/BC-HĐND, ngày 15/2/2023 về tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến UBND huyện. Ý kiến kiến nghị của cử tri được UBND huyện trả lời trên các lĩnh vực như sau: Đầu tư, xây dựng, giao thông có 32 ý kiến, kiến nghị của cử tri 13 xã; Nông nghiệp, nông thôn, thủy lợi có 06 ý kiến, kiến nghị của cử tri 05 xã; Đất đai, tài nguyên, môi trường có 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri 10 xã; Công thương, thông tin truyền thông, điện có 06 ý kiến, kiến nghị của cử tri 04 xã; Cơ chế chính sách, văn hóa, y tế, giáo dục có 05 ý kiến, kiến nghị của cử tri 05 xã; Pháp chế, nội chính có 03 ý kiến, kiến nghị của cử tri 03 xã; Bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án có 03 ý kiến, kiến nghị của cử tri 03 xã.

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy, 11 kiến nghị trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của cấp trên đã được UBND huyện tổng hợp, kiến nghị nhiều lần, đề nghị tiếp tục kiến nghị và theo dõi kết quả giải quyết để kịp thời trả lời cho cử tri. (Phụ lục 1)

Đa số các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện đã được UBND huyện trả lời, giải quyết cơ bản sát, đúng với nội dung cử tri kiến nghị, đảm bảo quy định của pháp luật và phù hợp với khả năng, nguồn lực của huyện, đồng thời những ý kiến kiến nghị thuộc trách nhiệm của địa phương, cơ quan chuyên môn, UBND huyện giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, địa phương quy định thời gian cụ thể.

Tuy nhiên, có 06 kiến nghị trên các lĩnh vực được UBND huyện tiếp thu, ghi nhận vẫn còn nội dung trả lời chưa rõ ràng, cụ thể, chưa quy định thời gian, trách nhiệm giải quyết đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. Ban đề nghị UBND huyện quan tâm, theo dõi, đôn đốc, giao nhiệm vụ và thời hạn giải quyết cụ thể cho các cơ quan, địa phương giải quyết đối với các kiến nghị này. (Phụ lục 2)

**II. Kiến nghị, đề xuất**

## 1. Đối với UBND huyện

- Giao trách nhiệm cụ thể, thời hạn giải quyết, chế độ thông tin báo cáo cho các cơ quan và theo dõi, đôn đốc giải quyết dứt điểm kiến nghị cử tri.

- Xác định rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong trường hợp chậm hoặc không tham mưu giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, gây bức xúc trong nhân dân. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo cơ quan tham mưu nghiên cứu kỹ nội dung để trả lời sát đúng nội dung ý kiến cử tri; kiểm tra, đánh giá và có biện pháp xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, địa phương chậm trễ trả lời vấn đề cử tri quan tâm.

## 2. Đối với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện:

Tăng cường giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri của UBND huyện, trong quá trình tiếp xúc cử tri cần dành thời gian thỏa đáng để khảo sát thực tế đối với các vấn đề cử tri kiến nghị nhất là vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều lần; đồng thời chắc lọc các ý kiến đã được UBND huyện trả lời thỏa đáng, không tổng hợp kiến nghị tránh trùng lặp ý kiến đã trả lời.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra việc trả lời ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ 09, HĐND huyện khóa XII. Ban Pháp chế HĐND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./

### Nơi nhận:

- Như trên;
- TTHĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XII;
- Lưu VT-TH.



**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**

**Đoàn Văn Tùng**

**Phụ lục 1: Những ý kiến tiếp tục kiến nghị cấp trên giải quyết:**

**I. Đầu tư, xây dựng, giao thông:**

**1. Cử tri xã Bình Nguyên:** Kiến nghị các ngành cấp trên sửa chữa khắc phục một số đoạn lè đường của tuyến đường ĐT 613 (đường cứu nạn cứu hộ) để tạo điều kiện cho người tham gia giao thông an toàn, hiện nay lè đường gần đèn xanh đèn đỏ bị hư hỏng nặng, đọng nước rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Các tuyến đường tỉnh (ĐT) do Sở GT-VT quản lý. Đối với tuyến đường ĐT613 theo phản án của cử tri, UBND huyện đã có Công văn số 514/UBND-KTHT ngày 15/3/2023 gửi Sở GT-VT tỉnh, hiện đang chờ Sở GT-VT tỉnh xem xét, kiểm tra trả lời.

**2. Cử tri Bình Sa:** Kiến nghị với ngành chức năng của tỉnh xem xét lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn giao thông tại 2 điểm ngã tư giao nhau giữa đường Võ Chí Công với tuyến ĐH1 tại thôn Bình Trúc xã Bình Sa, tại ngã tư giao nhau giữa đường Võ Chí Công với tuyến ĐH5 tại thôn Tây Giang, xã Bình Sa, vì tuyến đường này học sinh qua lại và lượt người đi quá đông rất nguy hiểm đã gây ra tai nạn.

UBND huyện đã có Công văn số 514/UBND-KTHT ngày 15/3/2023 gửi Ban quản lý các công trình giao thông tỉnh, hiện đang chờ đơn vị xem xét, kiểm tra trả lời.

**3. Cử tri xã Bình Nam đề nghị:** Hiện nay mương thoát nước dọc đường Võ Chí Công cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, chưa bố trí mương thu gom nước nên nước thường chảy tràn lan, làm ảnh hưởng đến một số tuyến đường giao thông nông thôn và diện tích hoa màu bị ngập úng cục bộ xảy ra tại tổ 1 và tổ 5 ở thôn Đông Tác. Đề nghị có hướng giải quyết lâu dài, có cống thoát nước phù hợp.

UBND huyện đã có Công văn số 514/UBND-KTHT ngày 15/3/2023 gửi Ban quản lý các công trình giao thông tỉnh, hiện đang chờ đơn vị xem xét, kiểm tra trả lời.

**4. Cử tri xã Bình Phú đề nghị:** Quan tâm phân bổ kinh phí đầu tư 03km đường giao thông nội đồng và 03km kênh mương nội đồng theo Thông báo kết luận số 136-TB/HU ngày 10/9/2021 của Huyện ủy Thăng Bình.

Thực hiện Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025, trong đó phân bổ xã Bình Phú số tiền 2.613 triệu đồng, UBND huyện đã trình HĐND huyện phê duyệt danh mục đầu tư công trung hạn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12/10/2022; trong đó phân bổ xã Bình Phú **3,79 km giao thông nội đồng** với tổng mức đầu tư 3.732 triệu đồng (Trong đó: ngân sách Trung ương, tỉnh 2.613 triệu đồng, ngân sách huyện: 746 triệu, ngân sách xã: 187 triệu và huy động khác: 187 triệu).

Kế hoạch vốn trung hạn tỉnh giao nguồn vốn chi tiết cho từng địa phương thực hiện theo lộ trình; UBND huyện đã trình HĐND huyện phân bổ đảm bảo theo tỉnh giao, đối với 03 km kênh muông nội đồng; UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị tỉnh bổ sung kế hoạch trung hạn trong năm 2024-2025 để đảm bảo nguồn vốn địa phương đầu tư hạ tầng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

## **II. Nông nghiệp, nông thôn, thủy lợi:**

**1. Cử tri xã Bình Nguyên đề nghị:** *UBND huyện sớm hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu phi, viêm da nổi cục năm 2021, năm 2022 (địa phương đã gửi hồ sơ về huyện).*

UBND huyện đã tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi có gia súc gia cầm bị dịch bệnh đã tiêu hủy bắt buộc. Tuy nhiên đến nay chưa được UBND tỉnh giải quyết nên chưa có kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôi.

**2. Cử tri xã Bình Chánh đề nghị:** *Huyện hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn và bò do dịch bệnh năm 2021 cho người dân và hỗ trợ thiệt hại nông nghiệp (lúa và hoa màu) do mưa lụt vụ lúa Đông Xuân năm 2021 – 2022.*

+ *Hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn và bò do dịch bệnh năm 2021 cho người dân:* UBND huyện đã tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi có gia súc gia cầm bị dịch bệnh đã tiêu hủy bắt buộc. Tuy nhiên đến nay chưa được UBND tỉnh giải quyết nên chưa có kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôi.

+ *Hỗ trợ kinh phí thiệt hại nông nghiệp (lúa và hoa màu) do mưa lụt vụ lúa Đông Xuân năm 2021 – 2022:* UBND huyện đã có tổng hợp, báo cáo đề xuất, nhưng hiện nay vẫn chưa có nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh để hỗ trợ Nhân dân.

## **III. Đất đai, tài nguyên, môi trường:**

**1. Cử tri xã Bình Nam đề nghị** *sớm thực hiện hoàn chỉnh quy hoạch KCN Tam Thăng mở rộng theo quyết định 128/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, tỉnh Quảng Nam, đặc biệt xây dựng hệ thống thoát nước của KCN để không ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân Tịch Yên, Nghĩa Hòa.*

Quy hoạch KCN Tam Thăng mở rộng được Ban quản lý các khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh quản lý; Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng KCN Chu Lai làm chủ đầu tư; UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ làm việc với chủ đầu tư và Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh xem xét, giải quyết.

## **IV. Cơ chế chính sách, văn hóa, y tế, giáo dục:**

**1. Cử tri xã Bình Nam:** *Kiến nghị cấp có thẩm quyền nâng mức khám chữa bệnh BHYT cho đối tượng thanh niên xung phong và người có công được hưởng mức khám chữa bệnh 100%.*

Ngày 05/12/2022 Sở LĐ-TB&XH đã có Công văn số 2731/LĐTBXH-NCC gửi Cục Người có công Bộ LĐ-TB&XH về việc xin ý kiến giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; theo đó, đề nghị nghiên cứu, đề xuất nâng mức hưởng hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ từ 80% lên 100% (bằng mức kinh phí khám chữa bệnh đối với Cựu chiến binh quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP). Tuy nhiên, đến nay Cục Người có công Bộ LĐ-TB&XH chưa có văn bản trả lời chính thức về nội dung này.

**2. Cử tri xã Bình Quê đề nghị:** Huyện kiến nghị tỉnh quan tâm nâng mức phụ cấp cho cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã vì hiện tại chế độ phụ cấp quá thấp, cán bộ chưa yên tâm công tác, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ.

HĐND tỉnh có Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 quy định về mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, theo đó người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng mức phụ cấp hằng tháng bằng 1,15 mức lương cơ sở (bao gồm kinh phí đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế), đồng thời ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 0,5 mức lương cơ sở/người/tháng đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, các chức danh còn lại được hỗ trợ thêm 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng; sau đó HĐND tỉnh có Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 quy định tăng mức ngân sách tỉnh hỗ trợ 0,9 mức lương cơ sở/người/tháng đối với Phó Chỉ huy Trưởng Quân sự; 0,7 mức lương cơ sở/người/tháng đối với các chức danh còn lại. UBND huyện tiếp thu và sẽ kiến nghị với cấp trên.

## V. Pháp chế, nội chính:

**1. Cử tri xã Bình Đào đề nghị:** Huyện chỉ đạo giải quyết việc: từ năm 2020 đến nay bà Cao Thị Em, trú ở tổ 5, thôn Trà Đóa 1, xã Bình Đào đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị về xã, huyện đề nghị giải quyết tuyến đường giao thông do ông Hồ Thanh Dũng, ở tổ 5, thôn Trà Đóa 1 xây tường rào lấn chiếm đường. Tuy nhiên đến nay chưa thấy cơ quan chức năng giải quyết và thông báo kết quả cho bà Cao Thị Em.

UBND huyện đã tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 269/BC-UBND ngày 09/6/2023; hiện đang chờ tỉnh xem xét, giải quyết.

## VI. Bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án:

**1. Cử tri xã Bình Định Bắc đề nghị:** Huyện sớm giải phóng mặt bằng Khu di tích Phật viện Đồng Dương để tiến hành các hạng mục được thông qua.

UBND huyện đã ban hành Tờ trình số 311/TTr-UBND ngày 18/8/2022, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ kinh phí để thực hiện đo đạc, lập hồ sơ đất đai (vùng lõi di tích) và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương. Khi nào tỉnh hỗ trợ kinh phí, huyện sẽ triển khai ngay công tác giải phóng mặt bằng tại Khu di tích này./-

**Phụ lục 2: Những ý kiến trả lời chưa quy định thời gian cụ thể cũng như trả lời không sát đúng ý kiến cử tri.**

### **I. Đầu tư, xây dựng, giao thông:**

**1. Cử tri xã Bình Quý đề nghị:** Huyện hỗ trợ kinh phí để nhân dân tổ 17, thôn Quý Xuân, xã Bình Quý sửa chữa kênh nội đồng (khoảng 500m) để tưới cho trên 50 ha lúa, vì đoạn kênh được UBND huyện đầu tư xây kênh gạch cách đây 15 năm nhưng nay đã bị hư hỏng.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 về việc phân bổ nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển sang năm 2022 thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 và Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh, theo Quyết định trên, xã Bình Quý có tuyến kênh mương cấp III thôn Quý Mỹ và thôn Quý Hương, với chiều dài 1,9km.

**2. Cử tri xã Bình Định Bắc đề nghị:** Quan tâm mở rộng các tuyến đường ĐH trên địa bàn xã Bình Định Bắc có chiều ngang 3,5m nhưng lưu lượng xe tham gia giao thông nhiều gây mất an toàn.

Trên địa bàn xã Bình Định Bắc, UBND huyện đã đầu tư nâng cấp mở rộng đường ĐH 18.TB từ mặt đường 3,5m lên 5,5m từ nguồn vốn Kiên cố hóa đường ĐH và đầu tư công; việc nâng cấp các tuyến đường còn lại, UBND huyện tiếp thu và sẽ trình cấp thẩm quyền xem xét đầu tư, nâng cấp khi xuất hiện nguồn vốn.

### **II. Nông nghiệp, nông thôn, thủy lợi:**

**1. Cử tri xã Bình An có ý kiến:** Vụ hè thu năm 2021 và vụ Đông Xuân năm 2021-2022 do mưa lụt kéo dài gây ngập úng một số lớn diện tích lúa, đến nay đã được hỗ trợ theo Nghị quyết 02 của HĐND tỉnh nhưng do còn một số hộ chưa nhận giấy CNQSDĐ, chưa có sổ tờ bản đồ và sổ thửa cũng như diện tích do vậy chưa được nhận cơ chế hỗ trợ. Đề nghị huyện quan tâm giải quyết hỗ trợ kịp thời cho nhân dân và có cơ sở để các vấn đề sau có liên quan đến chính sách đất đai việc giải quyết được thuận lợi hơn.

Thực tế hiện nay một số diện tích đất sản xuất do thực hiện “Dồn điền đổi thửa” đến nay chưa được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa có sổ tờ bản đồ, sổ thửa.

Đề nghị UBND xã Bình An căn cứ vào phương án “Dồn điền đổi thửa” được UBND xã phê duyệt, xác định vị trí, diện tích đất sản xuất theo hồ sơ phương án, trên cơ sở đó xác định diện tích bị thiệt hại, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại theo quy định, gửi UBND huyện (Qua Phòng NN&PTNT) để tổng hợp.

### **III. Đất đai, tài nguyên, môi trường:**

**1. Cử tri xã Bình Sa đề nghị:** Sớm giải quyết cấp GCNQSD đất đối với các hộ tại tổ 2, thôn Cổ Linh di dời vào năm 1999, 2009, theo diện ngập lụt.

Giao UBND xã Bình Sa triển khai rà soát, tổng hợp và báo cáo từng trường hợp cụ thể về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

#### **IV. Công thương, thông tin truyền thông, điện:**

**1. Cử tri xã Bình Đào đề nghị:** Điện lực Thăng Bình khắc phục an toàn về điện đối với trụ điện cao thế trồng trong khuôn viên vườn nhà ông Đỗ Lý, tổ 8, thôn Phước Long, xã Bình Đào sát với giếng nước; vừa qua con ông Đỗ Lý ra giếng tắm thì bị điện giật.

Để hỗ trợ người dân tiện sinh hoạt, Điện lực Thăng Bình đã có kế hoạch thay thế, tuy nhiên dọc tuyến đường Đông Trường Giang trụ điện nằm song song trong hành lang kênh thủy lợi N22-6 do Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý và không cho phép thay thế. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Bình Đào phối hợp Điện lực Thăng Bình khảo sát thực tế để giải quyết nhưng không được. Do đó, Điện lực Thăng Bình đã có báo cáo Công ty Điện lực Quảng Nam cất bỏ dự án.

**2. Cử tri xã Bình An đề nghị:** Trụ điện hạ thế nằm sát công thôn văn hóa An Thành 1 đang vướng việc mở đường đã nhiều lần cử tri đề nghị tháo dỡ nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện gây cản trở giao thông đi lại trong nhân dân.

Theo báo cáo của Điện lực Thăng Bình thì đơn vị đã khảo sát, trụ hiện tại là trụ của các đơn vị viễn thông, không thuộc trụ Điện lực quản lý. (Ngoài ra, khu vực thôn An Thành 1, 2 hiện tại Công ty Điện lực Quảng Nam giao Điện lực Tiên Phước quản lý nếu có vướng mắc liên quan thì Điện lực Thăng Bình sẽ chuyển tiếp thông tin). Do vậy, UBND huyện giao UBND xã Bình An kiểm tra, khảo sát vị trí mà cử tri kiến nghị, báo cáo cụ thể tình hình bằng văn bản về UBND huyện để chỉ đạo, giải quyết.

-----